

# คริเทโอ เลือกเซิร์ฟเวอร์หัวเว่ย สร้างแพลตฟอร์ม ไพรวาท บิ๊กดาต้า ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

หัวเว่ยได้รับเลือกจากคริเทโอ ให้เป็นผู้จัดหาเซิร์ฟเวอร์จำนวน 700 ตัว เพื่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ แบบ Hadoop Cluster ในเมืองปองแตง (แซนน์ แซง เดนิส) หลังจากที่ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างเข้มงวด หัวเว่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาเซิร์ฟเวอร์ “FusionServer RH2288H V3” ซึ่งประกอบด้วยดิสก์ความจุสูงจำนวนมาก โดยเซิร์ฟเวอร์ RH2288H V3 จะช่วยให้ความจุในการเก็บข้อมูลดีขึ้น และลดค่าไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 10 ด้วยนวัตกรรมด้านการดีไซน์และการถ่ายเทความร้อน

แพลตฟอร์ม Hadoop ใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ของหัวเว่ยช่วยให้กระบวนการทำงานดีขึ้นถึงร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของคริเทโอพัฒนาขึ้นตามไปด้วย ในระยะแรกของโครงการนี้ เซิร์ฟเวอร์ 700 ตัว ได้รับการติดตั้งภายในดาต้าเซ็นเตอร์ ทำให้กำลังการคำนวณและความจุดีขึ้นมากกว่าดาต้าเซ็นเตอร์ของคริเทโอในเมืองอัมสเตอร์ดัม ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์รวม 1,200 ตัว ส่วนในระยะยาว ดาต้าเซ็นเตอร์ในปองแตงจะมีเซิร์ฟเวอร์มากถึง 5,000 ตัว บนพื้นที่ 350 ตารางเมตร และใช้ไฟราว 2 เมกะวัตต์

“ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้เป็นแพลตฟอร์มไพรวาทแบบ Hadoop ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ณ เวลานี้” มร. แมทธิว บลูมเบอร์ ก ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาวุโส (ด้านปฏิบัติการโครงสร้างหลัก) กล่าว “เราปฏิเสธไม่ได้ว่า หัวเว่ยมีโซลูชันไอซีทีที่ดี และมีความรู้ด้านบิ๊กดาต้าอย่างรอบด้าน เรารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับคุณภาพในการร่วมประมวล รวมถึงบริการที่หัวเว่ยมอบให้ในช่วงการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์”

โรเบิร์ต หยาง หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ของหัวเว่ย ฝรั่งเศส กล่าวว่า “เป้าหมายของหัวเว่ยคือการจัดหาเทคโนโลยีและคลาวด์โซลูชันที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาด เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ผูกสัมพันธ์กับคริเทโอ และโครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างของโครงการที่เราอยากจะทำต่อไป”

###

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำทางด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการสื่อสารที่ดีทั่วโลก ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งข้อมูล และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม หัวเว่ยนำเสนอโซลูชันด้านไอซีทีแบบครบวงจร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคมและเอ็นเตอร์ไพรส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และระบบคลาวด์ คอมพิวเตอร์ ด้วยกลยุทธ์การสร้างสรรคนวัตกรรมตามความต้องการของลูกค้าและสัมพันธ์ภาพที่ดีกับพันธมิตร ปัจจุบัน พนักงานกว่า 170,000 คนทั่วโลกของหัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ กลุ่มลูกค้า

องค์กรและผู้บริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์และโซลูชันไอซีทีของหัวเว่ยได้รับการติดตั้งในกว่า 170 ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก และให้บริการประชากรกว่าหนึ่งในสามของโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ยได้ที่ [www.huawei.com](http://www.huawei.com) หรือติดตามเราได้ที่นี่

<http://www.linkedin.com/company/Huawei>

Tweets by Huawei

<http://www.facebook.com/Huawei>

<http://www.google.com/+Huawei>

<http://www.youtube.com/Huawei>